

Pagpapagaan sa pananalapi para sa mga foster na pamilya

Hunyo 05, 2024 [Mga katanungan ng media](#)

Namumuhunan ang gobyerno ng Alberta ng \$22 milyon sa loob ng tatlong taon upang tumulong sa foster, kinship at iba pang mga tagapag-alaga na alagaan ang mga kabataan sa pangangalaga ng gobyerno.

Mahalaga ang mga foster at kinship na magulang sa pagtulong sa mga kabataan sa pangangalaga ng gobyerno na manatiling konektado sa kanilang mga kapatid, kultura at komunidad, ngunit nangangahulugan ang pagtaas ng antas ng pamumuhay na nahaharap sila sa mataas na kahirapan sa pinansiyal sa pagsagot ng mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain at damit.

Upang gawing mas abot-kaya ang buhay para sa mga foster at kinship na tagapag-alaga, at tumugon sa kanilang malakas na adbokasiya, inaayos ng Alberta ang iba't ibang antas ng pangangalaga, simula Hunyo 1. Makikinabang ang halos 7,000 tagapag-alaga sa buong lalawigan at ang 10,000 na bata, kabataan at young adult na kanilang inaalagaan at tinitiyak na patuloy silang makapagbibigay ng matibay at mapagmahal na mga tahanan para sa mga mahihinang bata at kabataan na nangangailangan ng ligtas na tahanan. Positibo ring maaapektuhan ng mga pagbabagong ito ang mga pamilyang nag-aampon o mga private guardian ng mga bata sa pangangalaga ng pamahalaan.

“Binubuksan ng mga tagapag-alaga ng foster at kinship ang kanilang mga puso at tahanan upang bigyan ang mga kabataan ng koneksyon at suporta na kailangan nila upang lumago at makahanap ng tagumpay. Nangangahulugan ang pamumuhunan na ito na ang mga pamilya ng tagapag-alaga ay maaaring hindi mag-alala tungkol sa kanilang mga pananalapi at tumuon sa kung ano ang kanilang pinakamahasag na magagawa: pagbibigay sa mga bata at kabataan ng matibay na pundasyon para sa hinaharap.”

Searle Turton, Minister of Children and Family Services

Nakatanggap ang mga pansamantala at permanenteng tagapag-alaga ng mga pagtaas na nasa 4.2 porsyento noong Hunyo sa mga pangunahing antas ng pagpapanatili, pati na rin ang pag-aalaga ng bata at kaluwagan na mga per diem.

Naaayon ang pagtaas na ito sa mga pagtaas sa iba pang mga programa ng pamahalaan, kabilang ang Alberta Child and Family Benefit, Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), Income Support, at Alberta Seniors Benefit.

Bumubuo ang bagong pamumuhunan na ito ng mahigit sa \$23.6 milyon na mga bagong suporta at mga hakbang sa katatagan para sa mga foster na tagapag-alaga at mga kabataang nasa pangangalaga na inihayag noong Taglagas ng 2023, kabilang ang saklaw ng mga sesyon ng pagpapayo, pagpapatupad ng programang Refer-a-Foster Caregiver, at pagpapalawig ng pang-araw-araw na bayad sa kasanayan, at mga espesyal na rate sa mga tagapag-aalaga na nangangalaga sa mga kalahok ng Transition to Adulthood Program (hanggang sa edad na 22).

Bumubuo rin ang pamumuhunan ng mga bagong suporta sa pag-ampon na inihayag noong tagsibol ng 2023 upang gawing mas abot-kaya ang pag-ampon para sa mga pamilya sa Alberta. Kasama sa mga suportang ito ang pamumuhunan ng \$4 milyon sa bawat taon sa loob ng tatlong taon para sa mas mataas na mga break sa buwis, mga subsidiya upang tumulong sa pagsakop ng mga gastos sa mga lisensyadong pag-ampon ng ahensya, at pagtaas ng saklaw sa kalusugan para sa mga batang pinagtibay sa Alberta.

Mahahalagang Katotohanan

- Mayroong 1,477 foster na mga tagapag-alaga sa kasalukuyan, 2313 kinship na tagapag-alaga at 3,013 na mga pamilya ang nag-aalok ng permanenteng tahanan sa pamamagitan ng pag-ampon o private guardianship.

Nauugnay na balita

- [Binuksan ng Alberta ang mga aplikasyon ng subsidiya sa pag-ampon](#) (Dis. 19, 2023)
- [Dumadami ang suporta para sa mga foster na tagapag-alaga](#) (Okt. 24, 2023)
- [Gawing mas abot-kaya ang pag-ampon](#) (Marso 22, 2023)

- [Mga highlight ng kampanya na kailangan para sa mga foster na magulang](#) (Peb. 3, 2023)

Nauugnay na impormasyon

- [Maging foster na magulang](#)
- [Pag-ampon](#)

Multimedia

- [Panoorin ang kumperensiya ng balita](#)

Mga katanungan ng media

Ashli Barrett

587-545-8821

Press Secretary, Children and Family Services